

Số: /BC-TTr

Đắk Tô, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Căn cứ Công văn 264-CV/UBKTHU, ngày 11 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đắk Tô về việc báo cáo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

Căn cứ ý kiến Ủy quyền của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đắk Tô, ngày 20 tháng 11 năm 2024 về việc giao cho đồng chí Chánh Thanh huyện ký báo cáo;

Thanh tra huyện báo cáo cung cấp tình hình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (viết tắt PCTNTC) trên địa bàn huyện (thời gian lấy số liệu: từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023), cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- **Khái quát đặc điểm tình hình:** Tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đắk Tô được tổ chức theo hướng tinh gọn, hợp lý, hiệu quả, theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và không có sự chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Hiện nay, có 13 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và 35 đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó: sự nghiệp giáo dục: 30; giáo dục nghề nghiệp: 01; sự nghiệp khác: 04). Toàn huyện đến cuối năm 2023 có 1325 cán bộ, công chức, viên chức; trong đó có 70 cán bộ, công chức cấp huyện; 93 cán bộ cấp xã, 94 công chức cấp xã và 1068 viên chức cấp huyện. Trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay hầu hết đã đạt chuẩn theo quy định. Việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, đảm bảo theo quy định.

- **Những thuận lợi, khó khăn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực:** Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh thực hiện đồng bộ các biện pháp PCTNTC, các cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ

phát sinh tham nhũng, tiêu cực... góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai Luật PCTN và văn bản hướng dẫn thi hành Luật: Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai và thực hiện tốt chỉ đạo của cô Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “*Biết trọng liêm sỉ, danh dự, xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, tiêu cực*”; đấu tranh loại bỏ “*tư tưởng bàn lùi*”; Trong đó, chú trọng giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

1.2. Việc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về công tác PCTN, TC: Đề cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hàng năm, UBND huyện ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực¹. Các văn bản ban hành được triển khai kịp thời, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác PCTNTC. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm

¹ Cụ thể: **Năm 2022:** (1) Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 16/02/2022 về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Đăk Tô năm 2022; (2) Kế hoạch số 28/KH-UBND, ngày 24/2/2022 về việc thực hiện kê khai, công khai bản kê tài sản thu nhập năm 2022; (3) Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 22/4/2022 về việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện; (4) Công văn số 175/UBND, ngày 22/2/2022 về việc triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; (5) Công văn số 168/UBND-VX, ngày 18/02/2022 về việc triển khai Công văn số 312, 313/CV-HU, ngày 10/02/2022 và Thông báo số 151-TB/HU ngày 16/02/2022 của Huyện ủy Đăk Tô; (6) Công văn số 935/UBND, ngày 25/7/2022 về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng cuối năm 2022; (7) Công văn số 1124/UBND, ngày 18/8/2022 về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng; (8) Công văn số 1412/UBND-NC ngày 28/9/2022 về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện; (9) Công văn số 1523/UBND-NC ngày 17/10/2022 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện; (10) Công văn số 1780/UBND ngày 29/11/2022 về việc triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2022; **Năm 2023:** (1) Kế hoạch số 38/KH-UBND, ngày 17/3/2023 về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn huyện năm 2023; (2) Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/02/2023 về thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023; (3) Văn bản số 368/UBND ngày 21/3/2023 về triển khai các nội dung liên quan về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về PCTN, TC; triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định phòng ngừa tham nhũng là chính và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thường xuyên kiểm tra, giám sát không để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xảy ra tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

1.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN: Công tác, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTNTC được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Theo đó, Phòng Tư pháp huyện đã chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, cuộc họp, tờ gấp, tờ rơi, pa nô và xây dựng chuyên mục, tin bài tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống truyền thanh của huyện...; thông qua các hoạt động tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của toàn xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện.

(Tổng hợp các văn bản theo Phụ lục số 01 kèm theo).

2. Kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm giải trình:

- Công tác công khai, minh bạch trong hoạt động được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; niêm yết số điện thoại đường dây nóng theo đúng Quy chế hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đường dây nóng về thủ tục hành chính được công khai đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của huyện, của xã và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.

- Công tác quản lý tài chính, ngân sách được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Việc quản lý điều hành ngân sách được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND huyện đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng kế hoạch; thực hiện công khai, đồng thời hướng dẫn các đơn vị dự toán, UBND các xã, thị trấn thực hiện công khai dự toán ngân sách theo quy định tại các Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 31/12/2016, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính; Đồng thời, UBND huyện thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện các kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán đã chỉ ra.

- Trong quản lý dự án đầu tư XDCB: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán, tổ chức đấu thầu, thi công... cơ bản tuân thủ các quy

định. Quá trình tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh toán đảm bảo tiến độ, chất lượng. Thực hiện quy định phân cấp quản lý, phân công nhiệm vụ trong đầu tư XDCCB theo quy định; chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyên tiếp, đẩy mạnh công tác giám sát cộng đồng và thực hiện đảm bảo công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành theo đúng quy định.

- Về công tác mua sắm tài sản công: Thực hiện về tiêu chuẩn định mức theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. Trình tự mua sắm thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Về quản lý, sử dụng đất: Thực hiện việc niêm yết công khai trình tự thủ tục cấp đất, cấp giấy CNQSD đất tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.

2.2. Việc xây dựng, ban hành, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai, hướng dẫn các đơn vị ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công; công khai công tác quản lý thu, chi tài chính đảm bảo theo đúng quy định. 100% các đơn vị được giao thực hiện tự chủ tài chính đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, định mức sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại, công vụ, công tác phí... đã tạo điều kiện cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát công khai, từ đó tiết kiệm được kinh phí tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

2.3. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: Chỉ đạo quyết liệt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, lấy kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ làm tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; chỉ đạo tăng cường kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, qua các đợt kiểm tra hàng năm, nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cơ bản chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, giờ giấc làm việc và quy định về văn hóa công sở.

2.4. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức: Hàng năm UBND huyện xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác định kỳ đối với các chức danh theo quy định. Trong kỳ báo cáo, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 30 cán bộ, công chức, viên chức (*trong đó 19 viên chức ngành giáo dục và 11 công chức cấp xã*).

2.5. Việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt:

- Công tác CCHC đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC tại đơn vị sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình.

- Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp: Tổ chức nghiêm túc công khai, kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, nhiều thủ tục hành chính đã được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng góp phần giảm thiểu chi phí và tạo thuận lợi cho người dân.

- Tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý trên các lĩnh vực quản lý nhà nước sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu của ngành để tổng hợp báo cáo, tra cứu dữ liệu; trên hệ thống quản lý và điều hành của tỉnh; sử dụng chữ ký điện tử, phòng họp trực tuyến...

2.6. Kết quả thực hiện các quy định về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập: Triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong thời kỳ báo cáo (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023), đã thực hiện xây dựng Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 24/02/2022 và Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 17/02/2023 để chỉ đạo kê khai tài sản, thu nhập, tiếp nhận 349 bản kê khai của cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng phải thực hiện kê khai theo quy định; việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc đảm bảo trình tự, thủ tục quy định.

2.7. Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTNTC: Hiện nay, UBND huyện giao Thanh tra huyện có trách nhiệm tham mưu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn huyện; Hàng năm, xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo quy định của Pháp luật; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, tố cáo về tham nhũng, điều tra phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng được thực hiện chặt chẽ; công tác thanh tra, kiểm tra đã tập trung trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên; đầu tư, mua sắm tài sản công; thu, chi ngân sách; quản lý tài chính, tài sản công; công tác tổ chức, cán bộ; góp phần không nhỏ trong việc ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng trên địa bàn.

3. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực

3.1. Kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát: Không có.

3.2. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua tiếp dân, giải quyết đơn thư: Không có

3.3. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực²: Không có

² Dành cho Ban Thường vụ Huyện ủy.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đưa ra nhiều quy định mới, xây dựng được cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng; cơ chế phát hiện, xử lý tham nhũng được quy định cụ thể, rõ ràng, với hình thức xử lý nghiêm khắc hơn; tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng như thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về PCTNTC trên địa bàn huyện được thực hiện đồng bộ, toàn diện và kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh, đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh; công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên; các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện Đắk Tô. Thanh tra huyện kính báo UBND huyện ủy biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND huyện (b/cáo);
- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;
- Lưu: TTr.

CHÁNH THANH TRA

Trần Dương Thanh